

# Vướng mắc mặt bằng tại cầu Trạm Chay đã được tháo gỡ



Mặt bằng tại vị trí cầu Trạm Chay đã được bàn giao nguyên trạng.

Báo Thái Bình số ra ngày 28/7/2022 có đăng bài viết "Không để tái diễn tình trạng phá vỡ mặt bằng trước khi bàn giao", phản ánh tình trạng một hộ dân tại thôn Tuy Lai, xã Minh Khai (Hưng Hà) tiến hành nạo vét, đào

mức phân đất nền trong phạm vi thực hiện dự án trước khi bàn giao cho địa phương làm ảnh hưởng tới chất lượng thi công dự án. Ngay sau khi bài viết được đăng tải các cơ quan chức năng và huyện Hưng Hà đã vào cuộc tích cực

để xử lý, đến nay vướng mắc mặt bằng tại cầu Trạm Chay đã được tháo gỡ. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.452, đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam bị chậm tiến độ

giải phóng mặt bằng và phải nhiều lần xin gia hạn. Vị trí cầu Trạm Chay (thôn Tuy Lai, xã Minh Khai) là nút thắt quan trọng của dự án bởi cầu cũ đã rệu, chần chờ một nửa, trong khi cầu mới xây xong nhưng chưa thể sử dụng do vướng mặt bằng; trong đó có trên 450m<sup>2</sup> diện tích nhà xưởng của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Niệm. Sau thời gian dài kiên trì tuyên truyền, vận động với sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành chức năng, gia đình ông Niệm đã đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao đất. Tuy nhiên, trước khi bàn giao đất cho cơ quan chức năng, gia đình ông Niệm đã tiến hành nạo vét, đào mức phân đất nền trong phạm vi thực hiện dự án, gây phá vỡ kết cấu mặt bằng, ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Để xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cải tạo,

nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.452, đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam, trong đó có tình trạng phá vỡ mặt bằng tại cầu Trạm Chay, huyện Hưng Hà đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện xác định diện tích, khối lượng đất, cát bị đào mức tại hiện trường. Đồng thời, lãnh đạo huyện đã trực tiếp về cơ sở để tìm hiểu, nắm bắt tình hình cũng như tổ chức đối thoại, tuyên truyền để gia đình ông Nguyễn Văn Niệm hiểu rõ hành vi phá vỡ mặt bằng của gia đình ông là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ thi công dự án. Qua đó gia đình ông Niệm đã đồng thuận, chấp hành phương án hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của mặt bằng. Huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đơn vị thi công hỗ trợ gia đình trong xử lý, khắc phục nhằm sớm hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật phục vụ thi công dự án cải tạo, (ngày 8/11/2021), dự án còn vướng mắc hơn 300m chưa giải phóng mặt bằng dẫn đến việc thi công dở dang, ngắt quãng. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, hiện tại các vướng mắc về mặt bằng trên toàn tuyến đã cơ bản được giải quyết, đơn vị thi công đang tập trung phương tiện máy móc, hoàn thiện lớp thảm bê tông nhựa nền mặt đường trên các đoạn tuyến còn lại. Riêng vị trí cầu Trạm Chay, đơn vị thi công đã thi công xong các hạng mục như đặt rãnh nước, đào đắp nền đường và đang triển khai thi công cấp phối đá dăm tại vị trí mặt bằng vừa được bàn giao. Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện đang phối hợp với ngành điện lực để di chuyển các cột điện trên tuyến. Vui mừng khi điểm nghẽn giao thông tại cầu Trạm Chay được giải quyết, ông Nguyễn Văn Công, thôn Tuy Lai, xã Minh Khai cho biết: Gia đình tôi cũng như các hộ gia đình sinh sống quanh khu vực cầu Trạm Chay đều rất phấn khởi khi đoạn đường giáp chân cầu được thông suốt sau thời gian dài bị ách tắc. Giao thông qua cầu được thuận tiện, an toàn nên người dân chúng tôi ai cũng thấy vui.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.452, đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam có chiều dài khoảng 2,8km. Đến thời điểm kết thúc hợp đồng

## Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Trong 9 tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp 17.092 thẻ BHYT người nghèo, kinh phí 6.876 triệu đồng và 25.173 thẻ BHYT người cận nghèo, kinh phí 10.127 triệu đồng. Cùng với cấp thẻ BHYT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hỗ trợ miễn học phí 5.465 lượt học sinh nghèo, 5.340 lượt học sinh cận nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho 8.304 lượt học sinh nghèo, cận nghèo. Đối với việc cho vay vốn tín dụng, 9 tháng đã có 851 hộ nghèo, 1.069 hộ cận nghèo và 5.920 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn với tổng kinh phí 360.499 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

## ĐỒNG HƯNG 9 tháng, tổng giá trị sản xuất tăng 11,79% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện Đồng Hưng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt trên 12.600 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản xuất nông nghiệp có chuyển biến rõ nét, năng suất lúa vụ xuân cao nhất so với nhiều năm gần đây. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,68%, giá trị thương mại, dịch vụ tăng 8,76% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn có bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 22 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 650 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022 và vượt kế hoạch đề ra, 3 tháng cuối năm, huyện Đồng Hưng tập trung chỉ đạo các địa phương bảo vệ và thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, mở rộng diện tích và nâng cao hiệu quả sản xuất cây vụ đông. Tăng tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò, gia cầm, thủy sản, giảm chăn nuôi lợn. Chỉ đạo 2 xã Đông Xá, Phong Châu tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp triển khai các dự án. Xử lý nghiêm các hành vi gian lận, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

THU HIỀN

## THÁI THUY 16 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, 4 sao cấp tỉnh

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Thái Thụy đã phát huy các thế mạnh sẵn có của địa phương, tạo điều kiện cho các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá cấp tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 16 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Đây đều là những sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của huyện, có vùng nguyên liệu đủ để ứng sản xuất hàng hóa, các tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất đáp ứng các tiêu chí, điều kiện của chương trình. Hiện nay, 100% các chủ thể có sản phẩm chứng nhận OCOP sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Năm 2022, huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp và đăng ký thực hiện 14 sản phẩm của 14 chủ thể ở 11 địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia thực hiện chương trình OCOP. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với đơn vị tư vấn triển khai chương trình OCOP tới các chủ thể, đi khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất, hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị tài liệu, hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

TRẦN TUẤN

# TIỀN HẢI Chung tay bảo vệ môi trường

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, huyện Tiền Hải đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Nhờ đó diện mạo làng quê ngày càng khang trang, môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Xã Vũ Lăng, một trong những địa phương đi đầu trong phong trào thu gom rác thải của huyện Tiền Hải, qua đó đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, môi trường sống ngày càng trong lành. Để có được kết quả đó, hàng năm, công tác thu gom, xử lý rác thải luôn được địa phương quan tâm và triển khai có hiệu quả. Nhân dân đồng thuận đóng góp kinh phí để thành lập các tổ thu gom rác thải theo cơ chế tự quản đối thủ chi. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về nếp sống ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ gia đình đến các ngõ, xóm. Qua đó, nâng cao nhận thức về BVMT của nhân dân, từng bước hạn chế tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định.

Ông Lê Duy Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết: 5/5 thôn đều có tổ thu gom rác thải sinh hoạt và một tổ chuyên xử lý rác tại lò đốt. Các tổ thu gom chủ động phối hợp với các thôn điều chỉnh giờ thu gom rác để người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Vì vậy, việc thu gom, vận chuyển rác từ các ngõ, thôn vận chuyển rác ra khu xử lý rác thải tập trung của xã đã rút ngắn thời gian, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý triệt để, không còn tình trạng rác tồn ứ lâu ngày như trước đây và cũng hạn chế rất nhiều tình trạng xả rác thải bừa bãi ra môi trường của người dân. Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Thường Kiệt, xã Vũ Lăng chia sẻ: Trước đây, nhiều người dân chưa ý thức, vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi ra bờ mương, khu vực đường vắng, khiến môi trường ô nhiễm. Từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay, đường làng sạch sẽ, thoáng rộng, chúng tôi bỏ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định. Cùng

với đó, ý thức BVMT của tất cả mọi người dân đều được nâng cao. Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đông Quý đi vào vận hành từ năm 2014, sau một thời gian vận hành đã xuống cấp. Vì vậy, cuối năm 2021, UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, tu sửa nên lò đốt hoạt động hiệu quả, rác được thu gom và xử lý cơ bản triệt để, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn. Điều mà ai cũng nhận thấy khi về Đông Quý là diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ, không khí trong lành, không còn tình trạng người dân xả thải bừa bãi ra môi trường. Định kỳ mỗi tuần 2 lần, tổ vệ sinh môi trường của các thôn tổ chức thu gom rác thải tại các trục đường chính trong khu dân cư, vận chuyển đến điểm thu gom rác tập trung. Đặc biệt, trong cách nghĩ, tập quán sinh hoạt hàng ngày của người dân về môi trường đã có sự chuyển biến tích cực. Bà Trần Thị Lan, thôn Trà Lý, xã Đông Quý chia sẻ: Dù bận công việc đến



Đường 221A qua địa bàn xã Nam Trung (Tiền Hải) khang trang, sạch đẹp.

đâu nhưng khi có thông báo đi dọn cỏ, trồng hoa thì đều tham gia ngay. Bây giờ đường làng ngõ xóm đã thay đổi rất nhiều, đi đâu cũng thấy hoa nở rực rỡ. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các đoàn thể duy trì tổ ngày hoạt động vì môi trường 24 hàng tháng. Cứ vào ngày này, cán bộ, hội viên, đoàn viên lại tự giác tham gia phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh và thu gom rác trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải Vũ Thị

Hồng cho biết: Bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và vốn xã hội hóa 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiền Hải đã đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt kết hợp với chôn lấp, xử lý chất thải được tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt phát sinh, tiết kiệm được quỹ đất chôn lấp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước; các xã còn lại áp dụng mô hình chôn lấp rác tổng hợp và ủ vi sinh. 100% các xã, thị trấn đã quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch nông thôn mới; thành lập tổ thu gom, xử

lý rác thải sinh hoạt, mua sắm dụng cụ, phương tiện. Tuy nhiên, hiện nay lò đốt rác tại một số địa phương sau nhiều năm khai thác, sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm cho việc xử lý rác thải. Vì vậy, huyện Tiền Hải đang phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện khu xử lý rác thải tập trung theo công nghệ hiện đại. Tích cực vào cuộc tuyên truyền, quán triệt về tầm quan trọng của dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

MINH NGUYỆT

# Hiện nay, giá gia cầm giống, giá cầm thịt, trứng duy trì mức cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây, do đó chăn nuôi gia cầm đang "ấm" trở lại

Hiện nay, giá gia cầm giống, giá cầm thịt, trứng duy trì mức cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây, do đó chăn nuôi gia cầm đang "ấm" trở lại. Hiện giá gà giống trên thị trường khoảng 16.000 đồng/con (bản xô), 27.000 - 28.000 đồng/con gà trống chọn; tăng từ 4.000 - 5.000 đồng/con so với vài tháng trước đó. Giá ngan, vịt giống cũng đang ở mức cao, khoảng 25.000 đồng/con (bản xô). Mức giá này cao hơn tháng trước 2.000 - 3.000 đồng/con. Lý giải cho điều này, theo ông Lưu Văn Toàn, Giám đốc HTX Chăn nuôi Xanh Thái Bình, hiện đang là thời điểm các hộ chăn nuôi tăng đàn, tái đàn chuẩn bị nguồn cung phục vụ thị trường tết, nhu cầu về con giống tăng cao. Ngoài ra, hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời điểm giá gia cầm giống giảm sâu, người chăn nuôi thua lỗ nên

bỏ nuôi, nguồn cung giảm nên giá gia cầm giống tăng đột biến. Cũng như gia cầm giống, từ đầu năm đến nay, giá trứng các loại duy trì mức cao, mang lại thu nhập khá cho người nuôi. Duy trì quy mô 4.000 con gà Ai Cập trắng sinh sản, một ngày bà Bùi Thị Tô, xã Dương Phúc (Thái Thụy) thu về từ 2.500 - 3.200 quả trứng. Theo bà Tô, để bảo đảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, ngoài việc tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, bà chú trọng lựa chọn giống gà Ai Cập trắng. Đây là giống gà cao sản và cho năng suất cao về sản phẩm trứng gà, tỷ lệ đẻ duy trì từ 60 - 80%. Trứng gà Ai Cập nhỏ nhưng lòng đỏ to, thơm ngon, có khả năng chống chịu

bệnh tốt, có thể nuôi nhốt hoặc thả vườn, là loài dễ nuôi, dễ trứng khỏe. Từ đầu năm 2022 đến nay, giá trứng gà tăng dần và ở mức ổn định. Hiện trứng có giá 3.200 đồng/quả, thường lái thu mua nhanh nên người chăn nuôi có lãi ổn định. Theo các chủ trang trại và tiểu thương kinh doanh, giá trứng gia cầm tăng do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, giá thức ăn chăn nuôi và chi phí đầu vào tăng cao buộc giá trứng cũng phải điều chỉnh tăng theo thì người chăn nuôi mới có lãi. Thứ hai, sau khi giá trứng chạm đáy vào cùng kỳ năm ngoái, nhiều trang trại giảm đàn, giảm quy mô nên nguồn cung hạn chế hơn; trong khi đó, dịch bệnh được kiểm soát nên dịch vụ ăn uống đang phục hồi, sôi động trở lại,

nhu cầu tiêu thụ trứng gia cầm tăng mạnh. Không ổn định như giá trứng, giá gà thịt thay đổi từng ngày khiến người nuôi không khỏi "nhập nhảm". Nếu như đầu tháng 9, giá gà thương phẩm đạt 85.000 - 90.000 đồng/kg (gà nuôi 4 tháng) thì hiện giảm còn 74.000 - 75.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Đức Tính, thôn Kiên Thắng, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) cho biết: Tôi đầu tư xây dựng 2 chuồng, nuôi gần 3.000 con gà ri lai/Lúa. Vừa qua, tôi xuất bán lứa gà với giá 75.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 30 triệu đồng/1.000 con. Theo nhận định của những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề chăn nuôi, giá gà thịt khó giảm và nếu giảm thì cũng không giảm đến mức

làm người nuôi thua lỗ bởi hiện nay các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ trở lại sẽ làm tăng nhu cầu về thực phẩm. Đặc biệt, càng gần đến cuối năm nhu cầu này càng tăng mạnh, phục vụ cho các hoạt động cưới xin, lễ hội. Tôi hy vọng giá gà duy trì ở mức trên 75.000 đồng/kg để người chăn nuôi chúng tôi có thu nhập, bù đắp cho hơn 2 năm thua lỗ do dịch Covid-19. Giá gia cầm, trứng tăng là phù hợp với quy luật thị trường khi nhu cầu tăng, chi phí đầu vào tăng (từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi bao cám cho gà tăng từ 60.000 - 70.000 đồng). Tuy nhiên, ngành chuyên môn lưu ý người chăn nuôi chỉ tái đàn, tăng đàn khi bảo đảm đầy

đủ các điều kiện về cơ sở vật chất. Trong quá trình nuôi cần thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt nguồn giống; thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại; thực hiện tốt đợt tiêm phòng vụ thu đông. Chú ý xử lý nền chuồng bằng men vi sinh, thay mới chất độn chuồng,

cho gà uống kháng sinh và kháng sinh thảo dược để phòng các bệnh về đường ruột và hô hấp giai đoạn chuyển mùa.

NGÂN HUỖN



Giá bán tăng nhưng người chăn nuôi gia cầm vẫn thận trọng đầu tư mở rộng chuồng trại.